

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ acnews	<p>อุทกภัย-โคลนถล่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ให้สสจ. สสอ.และรพ.ทุกแห่งดำเนินการตามแผนรับน้ำท่วม และส่งเจ้าหน้าที่ ทีมหมอกรอบครัว ดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สตูล และน่าน รพ.ในสังกัดให้บริการได้ปกติ ส่วนรพ.สต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา น้ำท่วมชั้นล่างและถนนทางเข้า ต้องย้ายจุดบริการและรพ.สต.ฉลุง อ.ฉลุง จ.สตูล น้ำท่วมชั้นล่าง เปิดให้บริการที่ชั้น 2</p> <p>โดยตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 33,100 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า 12,150 หลอด ยาตำราหลวง 5,500 ชุด ยาหากันยุง 1,700 ชุด เสื้อชูชีพ 400 ตัว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยง 76 ทีม รวมถึงให้การดูแลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ซึ่งขณะนี้ทีมหมอกรอบครัวและอสม.ได้ออกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และให้ยารักษาโรคประจำตัวเพิ่ม ไม่ให้มีปัญหาขาดยา</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ วันที่ 21-25 ก.ย. ร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้</p>
ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ	<p>100 ปีการสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดนิทรรศการ "100 ปีการสาธารณสุขไทย : 100 ปีการป้องกันควบคุมโรค" ประกอบด้วย 5 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 หน้าอาคาร 1 และใต้โถงอาคาร 1 แสดง Timeline งานป้องกันควบคุมโรคจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน โซนที่ 2 โถงลิฟท์ใต้อาคาร 2-4 และใต้อาคาร 3-5 บุคคลในอดีตที่มีคุณูปการต่องานป้องกันควบคุมโรค และความท้าทายของงานป้องกันควบคุมโรคในทศวรรษที่ 2 โซนที่ 3 โรงอาหาร ผลงานประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่ายในอดีต สอดแทรกคำนิยาม MOPH โซนที่ 4 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ถนนเกรดประวัติศาสตร์ในอดีต สูดถนนตกแต่งผนังอาคารเป็นภาพตึกเก่าของวังเทเวศน์ โซนที่ 5 หน้าทางเข้าอาคาร 2-4 ภาพวาดแสดงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของคนรุ่นก่อนต่องานป้องกันควบคุมโรค</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์สปริงนิวส์	<p>อาหารเสริมผัดกม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A-4 ทางเฟซบุ๊ก ชื่อ "พวงแก้ว หลวงภักดี", "กรติกา วัชระโสภณ" และ "Beauty Shop" มีข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์อ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก ช่วยให้ระบบภายในดี ซึ่งใบอนุญาตผลิตอาหารขาดต่ออายุ และผู้ประกอบการได้แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ออย.จึงมีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทานโดยเด็ดขาด</p>
ทีวีช่อง ThaiPBS	<p>ยากันยุงเรนเจอร์สเก๊าท์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้ตรวจวิเคราะห์ยาจุดกันยุงยี่ห้อ "เรนเจอร์สเก๊าท์" ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน โดยบริษัทคนไทยที่ขออนุญาตถูกต้อง เมื่อปี 2558 พบว่ามีสารเมเฟอพลูทริน และได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานนำเข้าวัตถุอันตรายตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และในปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจพบสารเสพติดฟลูทริน ซึ่งเป็นสารพิษตัวเดียวกับที่ตรวจพบในยาจุดกันยุงยี่ห้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>“ก๊อตซิลลา” ที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเมียนมา ทั้งนี้ อย.ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ขณะเดียวกันคกก.วัตถุอันตรายมีมติให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาจุกันยุงเรนเจอร์สเก๊าท์แล้ว</p>
ข่าวสด	<p>ภาวะไขมันในเลือดสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นคอเลสเตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ หรือทั้ง 2 ชนิด เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบผิดๆ</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ที่ควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ได้แก่ ชายอายุ 45 ปี หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตเท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สูบบุหรี่ มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากตรวจพบว่ามีความไขมันในเลือดสูง จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม และรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ</p>
สยามรัฐ ไทยโพสต์	<p>รางวัลเลิศรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่ยังพอใจ รวม 9 รางวัล คือ 1. รางวัลเลิศรัฐ 2.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 5 บริหารทรัพยากรบุคคล 3.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ 6 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 1 ผลงาน คือ บริการเป็นเลิศ “คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคนปลอดภัยจากวัณโรค” ระดับดี 4 ผลงานคือ นวัตกรรมบริหาร 1 ผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ปัญหาไข้เลือดออกใน กทม.” ประเภทพัฒนาบริหาร 3 ผลงานคือ 1) พัฒนาระบบคัดกรองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง 2) การจัดการสุขภาพองค์กรร่วมโดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 3) การพัฒนาระบบบันทึกตรวจสุขภาพนิเวศวิทยาพาหนะเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำหรับด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พัทธยาภิรักษ์ : บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา และ 4.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม “โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน : อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน” นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล PMQA รายหมวดครบทุกหมวด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ 2 ของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้</p>
ข่าวสด	<p>พัฒนาเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำสื่อมวลชนดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นรพ. 1 ใน 3 แห่งของไทยที่สามารถพัฒนาระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ. ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ ของกรมฯ และได้รับมอบโล่การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561</p> <p>นายปริญญา คุ่มตระกูล ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กองฯ เริ่มพัฒนาและส่งเสริมรพ.ในสังกัดสธ. ให้สามารถจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ.อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้รพ.มีศูนย์กลางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ โดยได้จัดทำคู่มือมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ. พร้อมด้วยคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบสำหรับรพ.ที่สนใจ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุ ประชาชน	<p>โรงงานยา อภ.</p> <p>-เสนอบทความ สมาคมระหว่างประเทศด้านเภสัชวิศวกรรม (International Society for Pharmaceutical Engineering : ISPE) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยาทั่วโลก นำสมาชิกทั้งจากไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศชั้นนำในเอเชียและสหภาพยุโรป เยี่ยมชมศักยภาพโรงงานผลิตยาและวัคซีนขององค์การเภสัช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กรรม 2 แห่ง คือ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่ อ.ทับทิมสยาม จ.สระบุรี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยสมาชิก ISPE ที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่างชื่นชมศักยภาพการบริหารจัดการโรงงานผลิตยาของ อภ. ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ มีระบบการผลิตและจัดการที่ดี การนำระบบไอทีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของโรงงาน โดยใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับโรงงานยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว</p>
ไทยโพสต์	<p>การใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอฉบับ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวถึงนโยบายของสธ.ที่ให้พ.ในสังกัดทุกแห่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย และหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์</p> <p>ภก.สุวิทย์ อธิกุลชน ผอ.ไทยเฮิร์บ กล่าวว่า ปัจจุบันสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นที่รู้จักทั่วโลก และใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย หากเริ่มมีอาการแล้วรับประทานทันทีจะได้ผลดี เพราะฟ้าทะลายโจรจะไปเพิ่มภูมิคุ้มกันกำจัดไวรัสออกจากร่างกาย</p>
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.สวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี และกล่าวว่า ขณะนี้รพ.ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความสบาย ให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นและมีเกียรติ ได้รับการดูแลเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่าปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตของประชาชนในพื้นที่ คือ โรคจิตเภท ร้อยละ 38 ผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพสารเสพติด ร้อยละ 18 และโรคไบโพลาร์ ร้อยละ 7</p> <p>ขณะนี้ กรมฯ ได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เฉพาะราย เพื่อลดการป่วยซ้ำ เน้น 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคจิตเภท โรคจิตเวชจากสารเสพติด โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ และผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้สูงอายุ โดยจัดโปรแกรมฟื้นฟูทักษะต่างๆ ที่ผู้ป่วยบกพร่องให้กลับสู่สภาวะปกติ และมีระบบเตรียมความพร้อมครอบครัวในการรับผู้ป่วยกลับบ้าน จากการประเมินผลในปี 2561 พบว่า ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทุเลาขึ้นร้อยละ 43 และไม่กลับมาป่วยซ้ำภายใน 28 วัน ร้อยละ 97 ครอบครัวและญาติมีคุณภาพดีขึ้น ชุมชนมีความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยจากผู้ป่วยมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ภักดี โพธิศิริ กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 และอดีตเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ไม่มั่นใจว่าร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ที่กำลังจะเสนอกรม. เป็นร่างกฎหมายเดิมที่ออย.เสนอเมื่อเดือน ก.ค. 2561 หรือเป็นร่างที่มีการปรับแก้ตามข้อทักท้วง จึงอยากขอให้รมว.สธ.ประกาศให้ชัดเจนว่าเป็นร่างที่มีการปรับแก้ตามข้อทักท้วง</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวลเพราะออย.แก้ไขตามที่รมว.สธ.สั่งการว่าต้องเป็นไปตามข้อหารือร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับแก้ คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะเสนอให้รมว.สธ.ลงนามเพื่อเสนอกรม. ส่วนข้อเสนอของกลุ่มพยาบาล ออย.จะเสนอเข้าไปด้วยเช่นกัน ขออย่าว่าร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ไม่มีลบล้างพรางแน่นอน เพราะเมื่อเข้ากรม.แล้ว ยังต้องสอบถามความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีก</p>
www.thaich8.com	<p>เด็ก 10 ขวบเสียชีวิตหลังไข้สูง 2 วัน</p> <p>-เสนอข่าว เด็กชายอายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.5 เสียชีวิตอย่างกะทันหันหลังรักษาตัวจากอาการไข้สูงเพียง 2 วัน โดยนายพิสิฐคุณ มาสง่า บิดา ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ลูกมีไข้สูง ท้องเสีย และอาเจียน เช้าวันต่อมาได้พาไปรักษาที่รพ.สต. หลังกินยาอาการไข้ดีขึ้น แต่ตอนเย็นตัวร้อนจัดอีกครั้งจึงพาไปฉีดยาที่คลินิก จนเวลา 2 ทุ่ม ลูกมีอาการมือเย็น เท้าเย็น เหงื่อออก และปวดกล้ามเนื้อ จึงพาส่งรพ.ใน จ.นครสวรรค์ ตรวจพบว่าความดันต่ำมาก ต้องปั๊มหัวใจก่อนจะเสียชีวิตลง ทราบว่า ลูกมีอาการสมองบวม หัวใจโตผิดปกติ เพราะมีเลือดคั่งในปอด แต่แพทย์ไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ด้าน นพ.สจ.นครสวรรค์ ชี้แจงว่า ได้ส่งทีมไปตรวจสอบแล้ว ต้องรอผลตรวจเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายเด็ก คาดว่าจะทราบผลเร็วๆ นี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจ Drama-Addict	- โพสต์ข้อมูลกรณีเด็ก 10 ขวบ มีไข้ 2 วัน และอาการทรุดหนักเสียชีวิต พร้อมทั้งเตือนว่า ถ้าบุตรหลานมีไข้เกิน 2 วันแล้วยังไม่หาย ให้พาไปพบแพทย์ หากมีการแพร่ระบาดของโรคอะไรก็ตามเกิดขึ้นที่โรงเรียน ให้คุยกับทางโรงเรียนว่าจำเป็นต้องปิดทำความสะอาดหรือไม่ และถ้าเด็กป่วย ขอให้พักดูอาการที่บ้าน เลี่ยงการไปโรงเรียน หากเด็กมีไข้ ไอ จาม ให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เพจกระทรวงสาธารณสุข	ร้องเรียนชื่อ-ชายไปประกาศนวด - มีผู้ส่งข้อมูลว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ MINE NIE รับทำไปประกาศนวด มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปรับรองของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ข่าวสด	การให้อาหารนกในที่สาธารณะ - เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กท. จังหวัด และอปท. จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนบุคคล หลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าหลายแห่งมีการให้อาหารนกเป็นประจำ จนจำนวนนกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความรำคาญและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยจะต้องไม่ทำร้ายสัตว์ แต่เน้นขอความร่วมมือจากประชาชน หากอยู่ในพื้นที่วัดขอให้กำหนดบริเวณให้อาหารในวงจำกัด นายจักษุพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสวนสาธารณะกทม. 37 แห่ง ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนก หากพบการให้อาหารนก ให้ตักเตือนและห้ามปราม และได้ประสานกับสำนักอนามัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบจำนวนนกเป็นประจำ หากมีจำนวนมากขึ้นจะจับไปปล่อยยังแหล่งธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้ การให้อาหารนกมีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีโทษปรับ 2,000 บาท และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ ไทยรัฐออนไลน์ Sanook.com	พบโครงกระดูกงูสามเลื้อย สธ. - เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เงาะป่า ซาลอน” ได้โพสต์ภาพโครงกระดูกมนุษย์ พร้อมระบุข้อความว่า ระหว่างมาหาของป่า พบโครงกระดูกมีเลื้อยเขียนว่าสาธารณสุข ในเขตป่าสงวนสระสะแก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกผู้หญิง เจ้าหน้าที่จะประสานสภ.ใกล้เคียงว่ามีรับแจ้งบุคคลสูญหายหรือไม่ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เหนียวโก	ผลกระทบถ่ายเซลฟี - เสนอบทความ กรมสุขภาพจิตเตือนคนที่ชอบโพสต์ภาพเซลฟีที่ใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพให้ตัวเองดูดีเกินจริงเพื่อเรียกยอดไลค์สร้างความเชื่อมั่น จะทำให้มีความเสี่ยงกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในโลกความจริง การใช้แอปฯ เซลฟีถี่จนเกินไปอาจเป็นสัญญาณของผู้ที่หมกมุ่นไม่พึงพอใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากผิดปกติ เรียกว่ากลุ่มอาการ BDD (Body Dysmorphic Disorder)



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch